

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 166 (3/2563) วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การขอให้ทบทุนมติของ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง ยุติ กระบวนการเสนอชื่อ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาพันธ์ เป็นอธิการบดี	สภามหาวิทยาลัยมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ ให้ยกเลิกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาพันธ์ ชื่อ ผู้ก่อดำเนินการหรือคัดค้านที่ เกี่ยวข้อง (ประเด็นที่ 2) และตั้ง คณะอนุกรรมการร่างหนังสือทบทุนการ เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 1. ดร.ประพฤษี เธียรลธิพิพร ประธานอนุกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ อนุกรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศรีสมบัติ อนุกรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชตณีน จงจิตวิมล อนุกรรมการ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ 6. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว เลขานุการ 7. ทีมงานนิติกร ทีมงานงานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ	รับทราบ โดย คณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลความ คืบหน้าต่อสภา มหาวิทยาลัยแล้ว
4.2	คำแก้ คำชี้แจง และส่ง เอกสารเพิ่มเติม คดี หมายเลขดำที่ บ.46/2562	สภามหาวิทยาลัยรับทราบคำแก้คำชี้แจงและ ส่งเอกสารเพิ่มเติม คดีหมายเลขดำที่ บ.46/2562 ตามที่เสนอ	รับทราบ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.3	ข้อหาหรือประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาลซึ่งเป็นส่วนงานภายในจากผู้ที่มิอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์	สภามหาวิทยาลัยรับทราบข้อหาหรือประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาลซึ่งเป็นส่วนงานภายในจากผู้ที่มิอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และทำหนังสือแจ้ง อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารต่อสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล	รับทราบ โดยสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ แสดงวิสัยทัศน์ ต่อสภาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ เป็นคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล
4.4	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ... โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการปรับปรุงแก้ไข และมอบให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการหาข้อมูลประเด็นที่ไม่ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว21 มากำหนดไว้ใน “ร่าง” ข้อบังคับดังกล่าว จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งกรณีขอใช้งบประมาณแผ่นดินหรือไม่	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในข้อบังคับแล้ว และผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมติ
5.1	การพิจารณาดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1) มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำมาตรการช่วยเหลือ ฟื้นฟูหลังเกิดโรคโควิด 19 เป็นแผนระยะยาว โดยนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 2) ปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ร้อยละ 10 และรายการค่าปรับการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาหลังกำหนด ร้อยละ 50 สำหรับนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 1/2563 และ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ – อาทิตย์) 3/2560 และ 3) ขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไปตามความจำเป็น	รับทราบ โดยผู้บริหารได้นำเสนอแผน มาตรการช่วยเหลือ ในการประชุมครั้งที่ 167 (4/2553) และ ดำเนินการตามข้อมติอื่น ๆ แล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.2	การพิจารณาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดย ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ รับทราบหลักสูตร (CHECO) ต่อไป	รับทราบ โดย กมป. และ วจท. อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามมติ
5.3	การพิจารณากรอบอัตรา พนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)	สภามหาวิทยาลัยมีเห็นชอบกรอบอัตรา พนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) จำนวน 51 อัตรา เพื่อ นำเสนอคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการต่อไป	รับทราบ โดย กบค. อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามมติ
5.4	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียม หอพักเวียงแก้ว	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เรื่อง การ ชำระค่าธรรมเนียมหอพักเวียงแก้ว ตามที่ เสนอ	รับทราบ โดยเสนอ อธิการบดีลงนาม ประกาศแล้ว
5.5	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการกั่นกรอง กฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง รอง ศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ เป็น กรรมการกั่นกรองกฎหมายลำดับรอง	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว
5.6	แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เปลี่ยนแปลง	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ภุพงษ์ พงษ์เจริญ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย) และ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอ็มหยวก (ผู้แทน กรรมการจากคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา) เป็น คณะกรรมการ บริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามตามที่เสนอ	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว
5.7	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว